



ที่ สก ๐๐๑๗.๒/ ๑๑๕

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๐๗๓๗

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี และให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ รายงานความก้าวหน้าการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติทราบ ทั้งนี้ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

๑) การจัดทำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการปรับปรุงระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการบันทึก แสดงผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงรองรับการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในระดับอำเภอ พร้อมทั้งได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพื่อปรับปรุงคู่มือการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปี ๒๕๖๗ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือปฏิทินฯ ได้ที่ https://www.oae.go.th/view/1/download_form/TH-TH

๒) การบันทึก และนำเข้าข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ แบบออนไลน์ หน่วยงานในพื้นที่สามารถเข้าสู่ระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ได้ที่ <http://pcc.oae.go.th> โดยหน่วยงานที่จัดทำและบันทึกข้อมูล ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานประมงอำเภอ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด เป็นผู้ตรวจทานข้อมูล และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด และนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับจังหวัด รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำในการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ทั้งนี้ จะมีการชี้แจงการบันทึกข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยรายละเอียดจะประสานแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อไป ทั้งนี้ สามารถบันทึกข้อมูลในระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

/๓) การกลั่นกรอง ...

๓) การกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยใช้กลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๙๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ในระดับจังหวัด / อำเภอ / กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ

๔) การนำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ที่ผ่านการกลั่นกรองตามข้อ ๒ ๓) และบันทึกข้อมูลในระบบฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม จัดส่งปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดสระแก้วจึงขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดสระแก้วทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวด้วยแล้ว และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายภูมิวิชัย อุดมทรัพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๓๗๔๒-๕๑๒๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : policy.sk0017@gmail.com